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Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um íslenska hrafnastofninn.

Frá Össuri Skarphéðinssyni.
 
1. Hvaða upplýsingar liggja fyrir um ástand íslenska hrafnastofnsins? 
2. Er það mat sérfræðinga að hann sé í hættu? 
3. Ef svo er, til hvaða aðgerða er áformað að grípa?


